

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Kính gửi: Sở Tư pháp.

Thực hiện Công văn số 1638/STP-PBGDPL, ngày 14/11/2023 của Sở Tư pháp về báo cáo kết quả thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; UBND huyện Bình Sơn báo cáo kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật

Trong năm 2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 02/02/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn ban hành các kế hoạch, chương trình và công văn triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở hàng năm phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

2. Việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản luật khác có liên quan

UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hoà giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định một số mức chi cho công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã, thị trấn được giao nhiệm vụ hoà giải ở cơ sở, 120 Tổ trưởng tổ hoà giải ở cơ sở và 887 lượt hoà giải viên; đồng thời, đăng tải hàng trăm tin, bài về hoà giải ở cơ sở trên Trang Thông tin điện tử của UBND huyện Bình Sơn; biên soạn, phát hành 1.320 tập tài liệu gồm các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hoà giải ở cơ sở; 100% Tổ hoà giải được cấp phát và hướng

dẫn ghi chép Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để ghi chép, theo dõi, lưu giữ thông tin các vụ, việc hòa giải.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền Thông – Văn hóa – Thể thao xây dựng chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện biên soạn nội dung Hỏi - đáp Luật Hòa giải ở cơ sở để phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện, định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, thời lượng 15 phút/chuyên mục và ghi âm thành băng đĩa cấp phát cho 22 xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn.

3. Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hướng dẫn bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; trung bình từ 05 - 07 hòa giải viên/Tổ, thành phần Tổ hòa giải có hòa giải viên nữ và nam, không có người dân tộc thiểu số (trừ tổ hòa giải ở thôn Thọ An, xã Bình An), có Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng các tổ chức đoàn thể tại thôn, tổ dân phố (*như Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư...*). Đến nay, trên địa bàn huyện Bình Sơn có: 120 tổ hòa giải đã được củng cố, kiện toàn với 887 hòa giải viên, đạt tỷ lệ 100%.

- Chất lượng của đội ngũ hòa giải viên ngày càng được nâng cao, các hòa giải viên được bầu tham gia Tổ hòa giải đa số có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, gương mẫu, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, được bầu chọn công khai, dân chủ trong cộng đồng do Chủ tịch UBND xã, thị trấn ban hành quyết định công nhận.

- Kết quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở: Trong năm 2023 tổng số vụ việc các tổ hòa giải tiếp nhận là 268 vụ việc. Kết quả: hoà giải thành 201 vụ việc, chiếm tỷ lệ 75%; hoà giải không thành 60 vụ việc, chiếm tỷ lệ 22,39%; chưa giải quyết 07 vụ việc, chiếm 2,61%. Đa số các vụ việc tiếp nhận hòa giải chủ yếu trong các lĩnh vực tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, môi trường, mâu thuẫn nội bộ gia đình thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở. Thông qua hoạt động hoà giải, các hòa giải viên còn vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở khu dân cư.

- Đánh giá chất lượng hòa giải viên và hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải: Trong quá trình tham gia hoà giải ở cơ sở, các hòa giải viên đã vận dụng kiến thức thực tế cũng như kinh nghiệm và tình làng nghĩa xóm để tổ chức vận động và hoà giải nhằm giải quyết các xung đột phát sinh trong cuộc sống cộng đồng ở khu dân cư nói chung và những mâu thuẫn xích mích nhỏ trong nội bộ

gia đình. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp rất lớn của Ban công tác Mặt trận thôn, chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, đây là lực lượng nòng cốt trong việc củng cố kiện toàn và đi vào thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở đạt kết quả.

- Đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành:

+ Các xã, thị trấn có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp uỷ chi bộ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo, đặc biệt vai trò tích cực của Tổ trưởng thì ở đó công tác hoà giải có nhiều thuận lợi và số vụ việc hoà giải thành cao;

+ Những người làm công tác hòa giải trước hết phải là người có uy tín, gương mẫu, được người dân tin nhiệm và kính trọng, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, kiên trì, không ngại khó, ngại khổ, có thái độ vô tư, khách quan khi nhìn nhận sự việc và thực hiện hòa giải.

4. Bố trí nguồn lực thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở

- UBND huyện giao Phòng Tư pháp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, theo đó, Phòng Tư pháp đã bố trí 01 công chức tham mưu, theo dõi thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã, thị trấn phân công 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cùng với các tổ chức thành viên đã bố trí 01 cán bộ của cơ quan, tổ chức mình thực hiện nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở.

- Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Sơn có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; đa số đã có nhiều năm kinh nghiệm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở và theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở.

- Về kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở: Nhìn chung kinh phí chi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hàng năm UBND xã đều bố trí kinh phí và chi cho công tác hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Năm 2023 tổng kinh phí dành cho công tác hoà giải ở cơ sở là 39.680.000đ, trong đó chi cho công tác thù lao là: 18.880.000đ.

5. Đánh giá sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận với cơ quan Tư pháp trong công tác hoà giải ở cơ sở

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận huyện, các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp theo dõi, hướng dẫn và củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải đảm bảo chất lượng, thành

phần, hoạt động có hiệu quả, kết quả hòa giải thành nhiều vụ việc, hạn chế tranh chấp, khiếu nại đạt tỷ lệ cao.

- Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong công tác hòa giải ở cơ sở trước hết thể hiện qua việc tổ chức, xây dựng các Tổ hòa giải, lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn là tổ viên Tổ hòa giải; Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư; lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn là tổ viên tổ hòa giải; phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận để tiến hành giới thiệu, công bố danh sách các cá nhân tiêu biểu đã được lựa chọn để Nhân dân bầu theo đúng quy định.

6. Hoạt động kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng

UBND các xã, thị trấn thực hiện việc báo cáo công tác hòa giải ở cơ sở lên cấp trên hằng năm thông qua báo cáo 06 tháng, báo cáo năm. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng cho công tác hòa giải ở cơ sở hàng năm được quan tâm thực hiện.

II. Đánh giá chung

1. Những kết quả đạt được

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, UBND huyện thường xuyên tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong tổ chức triển khai hoạt động đã đạt được những kết quả nhất định, hạn chế việc khiếu nại đông người, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.

Việc thực hiện Luật hoà giải trên địa bàn huyện đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hoà giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở, hầu hết các Tổ hòa giải đã được kiện toàn bảo đảm đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, thể hiện qua số vụ hoà giải thành ngày càng tăng, tỷ lệ các vụ hoà giải thành năm sau cao hơn năm trước, đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc

- Kỹ năng hòa giải chưa được duy trì đều đặn thường xuyên, triển khai các văn bản liên quan đến công tác hòa giải chưa kịp thời nên còn khó khăn trong tác hòa giải.

Hầu hết hòa giải viên đều thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn; một số hòa giải viên chưa thật sự tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của Tổ khi có đơn thư phát sinh.

Kinh phí sử dụng cho hoạt động hòa giải ở cơ sở còn hạn hẹp đặc biệt là chưa có khoản phí chi trả cho những người tham gia trực tiếp hòa giải mà không thuộc thành phần có lương hay phụ cấp.

Công tác tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản liên quan tuy đạt được những kết quả bước đầu tích cực nhưng vẫn còn hạn chế, chủ yếu vẫn nặng về hình thức tuyên truyền bằng đài truyền thanh của xã, truyền truyền miệng chưa có tuyên truyền viên mang tính chuyên môn sâu, nên chưa thật sự thu hút, hấp dẫn người dân tham gia.

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng cho công tác hòa giải ở cơ sở chưa được thực hiện kịp thời. Nhiều địa phương chưa theo dõi, cập nhật số liệu kết quả hoạt động của lực lượng hoà giải ở địa phương mình chưa kịp thời.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị cấp có thẩm quyền đề ra chính sách và mức chi rõ ràng trong dự toán ngân sách các cấp hàng năm để chi cho công tác hoà giải ở cơ sở, nhất là chi bồi dưỡng, hỗ trợ Tổ hòa giải, các hòa giải viên do ngân sách địa phương còn hạn chế.

III. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Đề án về hòa giải ở cơ sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tư pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và đội ngũ hòa giải viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội.

- Thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng để động viên các hòa giải viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết về hoạt động hòa giải ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thường xuyên tăng cường phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể để củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động hòa giải.

B. KINH PHÍ CHI HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Hàng năm kinh phí chi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện được UBND huyện và UBND cấp xã thực hiện theo đúng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ung Đình Hiền